

# “ไปตู้ เบราวเซอร์” ปรับโฉมใหม่ เพิ่มฟีเจอร์เอาใจคนไทย



“ไปตู้ เบราวเซอร์” ปรับโฉมใหม่ เพิ่มฟีเจอร์เอาใจคนไทย

กรุงเทพฯ, 9 ตุลาคม 2558 – “ไปตู้” บริษัทไอทีชั้นนำและเสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งของประเทศจีน เปิดเผยว่า ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันเว็บเบราว์เซอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ต สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ “ไปตู้ เบราวเซอร์” (Baidu Browser) คลิกที่นี้ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้คนไทย ให้สามารถติดตามข่าวสาร เทรนด์ที่น่าสนใจได้อย่าง สะดวกง่ายดายครอบคลุมทุกสถานการณ์

“ไปตู้ เบราวเซอร์” (Baidu Browser) ได้ปรับ User Interface (UI) แอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ให้มีความสวยงามดูทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงการใช้งานที่สะดวกง่ายดายไว้เช่นเดิม โดยหน้าโฮมเพจมีการรวบรวมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าเป็นประจำ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าใช้งาน สามารถปรับ หรือเพิ่มเติมเว็บได้ตามความต้องการ อีกทั้งคัดสรรรวบรวมข่าวสาร วิดีโอ ที่น่าสนใจ รวมถึงเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่มาให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญเอาใจผู้ใช้งานคนไทยด้วยบริการตรวจสอบลากินแบ่งรัฐบาลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายสุดๆ เพียงกรอกหมายเลขลากินแบ่งแล้ว กดปุ่มตรวจสอบเพียงเท่านี้ก็จะทราบผลได้อย่างทันที

แอปพลิเคชัน “ไปตู้ เบราวเซอร์” ช่วยให้ผู้ใช้สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองได้จากหน้าโฮมเพจ และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่เหนือระดับค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมในการทดสอบการรองรับ HTML5, SunSpider และ V8 ซึ่งฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติมเข้ามา ทำให้การท่องเว็บไซต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ไปตู้ เบราวเซอร์” (Baidu Browser) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ คลิกที่นี้ รวมถึงติดตามข่าวและกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่เฟซบุ๊ก <https://www.facebook.com/BaiduBrowserThailand>

###

เกี่ยวกับ ไปตู้

Baidu, Inc. เป็นผู้นำด้านการให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตภาษาจีน และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือที่ได้รับรางวัล ในฐานะที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสื่อนั้น ไปตู้ มีเป้าหมายที่จะนำเสนอแนวทางที่ดีที่สุดแก่ผู้ที่สืบค้นข้อมูลออนไลน์ และยังให้บริการแพลตฟอร์มเยี่ยมประสิทธิภาพสำหรับ

ธุรกิจต่างๆเพื่อการเข้าถึงลูกค้าในอนาคตอีกด้วย ปัจจุบันนี้หุ้น ADS ของไปตู้ได้เข้าสู่ตลาด NASDAQ Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ "BIDU" หุ้นสามัญ คลาส A ของไปตู้แต่ละหุ้นแทนโดยหุ้น ADS จำนวน 10 หุ้น

###

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ไปตู้ ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2784-6666